

## เรียงคนมาเป็นข่าว



●...ประสบความสำเร็จเกินคาด ภารกิจเครือข่ายมติชนและเดลินิวส์จัดกิจกรรมปลูกให้คนไทยไปใช้สิทธิเลือกตั้งวันที่ 14 พฤษภาคม เวทีสุดท้าย “ร่วมวิเคราะห์โพลเลือกตั้ง 66” เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีเสวนาหัวข้อ “สรุป-วิเคราะห์ผลการจัดทำ มติชน-เดลินิวส์ โพล” โดย นายปารเมศ เทระกุล กรรมการบริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์และเดลินิวส์ออนไลน์, นายปรাপต์ บุนปาน รองกรรมการผู้จัดการสายดิจิทัลมีเดีย บริษัท มติชน จำกัด มหาชน, ผศ.อัครพงษ์ คำคุณ คณบดี วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินรายการโดย เอกภัทร์ เชิดธรรมธร ตามด้วยเสวนาหัวข้อ “วิเคราะห์โพลมติชน-เดลินิวส์ และแนวโน้มการเลือกตั้งโค้งสุดท้าย” โดย รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร.ธำรงค์ศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ นายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ คอลัมนิสต์ มติชนสุดสัปดาห์ ใครได้ฟังคงเห็นความแตกต่างระหว่าง “ผลการเลือกตั้ง” กับ “เจตจำนง” ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ขณะที่



จรัสพงศ์ ลำซ่า

พรรคการเมืองที่มุ่งเน้นชัยชนะก็คงรับทราบถึงเป้าหมายที่ประชาชนอยากเห็น พร้อมๆ กันนั้น วิทยากรยังสอดแทรกความรู้จากประวัติศาสตร์ เช่น รัฐบาลเสียงข้างน้อย รวมถึงข้อเสนอแนะว่าหลังวันเลือกตั้งหากผลออกมาแล้วไม่แตกต่างจากผลโหวตของโพล แต่ละพรรคการเมือง รวมถึงวุฒิสภาควรทำอย่างไร



●...ถูกไม้หล่นไม่ไกลต้น **จรัสพงศ์ ลำซ่า** บุตรชายคนเล็กของ **ธงชัย ลำซ่า** ประธานกรรมการล็อกซเลย์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการจัดการ

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด (ASM) ในกลุ่มบริษัทล็อกซเลย์ มีภาระหน้าที่ต้องคุมพนักงานกว่าสี่พันคน งานนี้จะได้พิสูจน์ฝีมือคนหนุ่มรุ่นใหม่กันอีกครั้ง หลังจากผ่านงานดูแลบริษัทแอล ฟู้ดโซลูชันส์ งานด้านสื่อสารองค์กร และซีเอสอาร์ของล็อกซเลย์มาแล้วหลายปี

‘คุณอ้อ’





หน้าหลัก > หนังสือพิมพ์ข่าวสด > ข่าวหน้าใน > บทบรรณาธิการ - ฝ่าโพลมติชน-เดลินิวส์

## บทบรรณาธิการ - ฝ่าโพลมติชน-เดลินิวส์

ข่าวหน้าใน



7 พ.ค. 2566 - 12:57 น.

เครื่องมือติชนและหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จัดวิเคราะห์ผลโพลเลือกตั้ง 2566 ที่ร่วมกันจัดทำรวม 2 ครั้ง มีผู้ตอบคำถามครั้งแรกกว่า 8 หมื่นราย และครั้งที่สองกว่า 7 หมื่นราย

ผลปรากฏว่าบุคคลที่สนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี 3 ลำดับแรก คือ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ พรรคก้าวไกล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร และนายเศรษฐา ทวีสิน พรรคเพื่อไทย

ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อที่จะลงคะแนนให้ ได้แก่ พรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทย รวมกันมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าพรรครัฐบาลเดิมถึง 8 เท่า

**ที่สะท้อนเจตนารมณ์ประชาชนไปในแนวทางเดียวกัน ได้แก่ วุฒิสมาชิกจะต้องโหวตเลือก  
แคนดิเดตนายกฯ ของพรรค การเมืองที่ได้จำนวนส.ส.มากที่สุดใสภาเป็นนายกรัฐมนตรี ถือเป็น  
เป็นการส่งสัญญาณตรงต่อวุฒิสภา**

นายอักรพงษ์ คำคุณ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปริดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
วิเคราะห์ว่าโพลครั้งนี้สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ระบุชื่อ พบว่าเพศชายมีสัดส่วนกว่า 60%  
พนักงานบริษัท จบปริญญาตรีขึ้นไป มีรายได้ 5 หมื่นบาทขึ้นมากที่สุด

พร้อมกันนี้ ยังตั้งข้อสังเกตว่าโพลนี้จะไม่เห็น คำตอบของระบบเขต 400 เขต ซึ่งแต่ละ  
พรรคการเมืองมีฐานเสียงเดิมอยู่แล้ว จึงเสนอให้แต่ละพรรคกลับไปดูแลฐานพื้นที่ของตนให้ดี

สิ่งสำคัญคือกระตุ้นความรู้สึกของประชาชนมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้ง มีจิตใจเป็นเจ้าของชาติ  
บ้านเมือง และออกไปเลือกตั้งเพื่อการแสดงเจตจำนง

**ตลอด 8 ปีประชาชนสะสมความไม่พอใจ ผู้มีอำนาจจึงอย่าได้ดูเบา เพราะไม่มีใครครองอำนาจ  
อย่างยาวนาน หากไม่แบ่งปัน ก็จะถูกกำจัดออกไป**

นายธำรงค์ดี เพชรเลิศอนันต์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วิเคราะห์ว่า วันนี้คน  
ต้องการออกจากรัฐประหารและอยากไป เลือกตั้งสูงมากน่าถึง 75-80% หรือราว 39-42 ล้าน  
คนจากมีสิทธิเลือกตั้ง 52 ล้านคน

คะแนนของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยรวมกันแล้วสูงถึง 80-85%  
จึง เป็นฉาบทศันที่เห็นได้ว่าประชาชนไม่เอาพรรคร่วมรัฐบาลเดิม

ขณะที่นายประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชี้ว่าผลการเลือกตั้งจาก  
โพลมีแนวโน้มค่อนข้างชัดเจนว่าพรรคฝ่ายค้านจะได้เสียงข้างมาก และฝ่ายรัฐบาลตกอยู่ใน  
สถานะที่ลำบาก เพราะคะแนนห่างกันค่อนข้างมาก

**โพลมติชนและเดลินิวส์ที่ร่วมกันจัดสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ จึง  
เป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุน กระตุ้นความตื่นตัว รวมถึงส่งเสริมบรรยากาศประชาธิปไตยด้วย**

ข่าวแนะนำ

แฟนเก่าโหดตามหาสาว หันไปแอบยังหาเจอถึงเข้าอกดับสลดต่อหน้าเพื่อน เร่งล่า

# บ้านเมือง

(https://www.banmuang.co.th/home)

เข้มข้น ครบเครื่อง เรื่องข่าว

รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบจากหาคาบาก

แบบแบ่งเขต เลือกคนที่รัก  
แบบบัญชี เลือกพรรคที่ชอบ

SMART ECT

#ไทยหัวใจ  
คุณพร้อมอีอีอี

14 พ.ค. 66  
08.00 - 17.00 น.

www.ect.go.th

ECT Thailand

โทร 1444

(https://www.ect.go.th/ect\_th/)

(https://www.facebook.com/Banmuangonline) (https://twitter.com/banmuangonline)

## Home

(https://www.banmuang.co.th/home) การเมือง (https://www.banmuang.co.th/news/politic)

อาชญากรรม (https://www.banmuang.co.th/news/crime) เศรษฐกิจ (https://www.banmuang.co.th/news/economy) ▾

ยานยนต์ (https://www.banmuang.co.th/news/auto) บันเทิง (https://www.banmuang.co.th/news/entertain)

กีฬา (https://www.banmuang.co.th/news/sport) การศึกษา (https://www.banmuang.co.th/news/education)

กทม-สาธารณสุข (https://www.banmuang.co.th/news/bangkok) ภูมิภาค (https://www.banmuang.co.th/news/region)

สังคม-สตรี (https://www.banmuang.co.th/news/social) โปรโมชั่น (https://www.banmuang.co.th/news/promotion) ▾

## การเมือง

หน้าแรก (https://www.banmuang.co.th/home) »  
การเมือง (https://www.banmuang.co.th/news/politic)

### "เครือข่ายกัญชา" แกล้งการณ์ รณรงค์ไม่เลือกพรรคการเมืองที่น่ากัญชากลับไปเป็นยาเสพติด

วันอาทิตย์ ที่ 07 พฤษภาคม พ.ศ. 2566, 18.38 น.

แชร์

ติดตามข่าวด่วน กระแสวิพากษ์ Facebook คลิ๊กที่นี่

ติดตาม มี 1.4 แสน คนกำลังติดตามสิ่งนี้ ติดตามเป็นคนแรกในหมู่เพื่อนของคุณสิ



### "เครือข่ายกัญชา" แกล้งการณ์ รณรงค์ไม่เลือกพรรคการเมืองที่น่ากัญชากลับไปเป็นยาเสพติด "อนุทิน" ดอดขอกำลังใจหลังโดนการเมืองเล่นงานสะบัดสะบอม "ประพัฒน์" หยิบยก บาป 7 ประการของมหาตมคานธี สอน "พิธา" อย่าเล่นการเมืองไร้หลักการ

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมอดุล วิเชียรเจริญ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เครือข่ายประชาชนสังคมกัญชา กัญชง เพื่อประชาชน ร่วมแกล้งการณ์ แสดงจุดยืนในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนมีการเลือกตั้ง เพื่อให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดและมีความเหมาะสม โดยมีเข้าร่วมแสดงจุดยืน อาทิ อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัยมหาวิทยาลัยรังสิต นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกร นางสาวรสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา พญ.สุภาภรณ์ มีลาภ คลินิกเวชกรรมอุ่นใจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการใช้กัญชาในการรักษาผู้ป่วยและเด็กจำนวนมาก พล.อ.ต.นพ.ไกรสร วรดิษฐ์ ศ.พิเศษ ดร.เพียงฤทัย วรดิษฐ์ อดีตนักกิจกรรมและกัญชาทางการแพทย์ ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ผู้แทนเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ประเทศไทย และเครือข่ายผู้เข้าข่ายประเทศไทย รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจอีกเป็นจำนวนมากจนล้นห้องประชุม โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเข้าร่วมรับฟังด้วย

## Top 5 ข่าวการเมือง

(https://www.banmuang.co.th/ne

more

(https://www.banmuang.co.th/ne

- 1.5 แสนคน! คณะบุคลากรครุ.ร.ปรีดิ์ดีธรรม มั่นใจ "เพื่อไทย" ช่วยแก้ไขปัญหาให้ได้นั้น (https://www.banmuang.co.th/news/politic/327 7 พ.ค. 2566
- รมต.เก็บขยะ! "วราวุธ" บอกไม่เขิน ถูกลุงดำเก็บขยะเอง ภูมิใจแทนคนเก็บขยะ-กวาดถนน (https://www.banmuang.co.th/news/politic/327 7 พ.ค. 2566
- "นอท" เปิดใจเข้าสู่เส้นทางการเมืองหลังโดนเล่นงาน อยากรมีสิทธิในสภาฯ เป็นปากเสียงแทนปชช. มั่นใจเลือกตั้งครั้งนี้ชนะแน่ 3 ล้าน (https://www.banmuang.co.th/news/politic/327 7 พ.ค. 2566
- เอกชนขอถอนแค้นตอบรับนโยบาย 'เขตธุรกิจใหม่' เพื่อไทย ตอบโจทย์กระจายอำนาจทางเศรษฐกิจท้องถิ่น (https://www.banmuang.co.th/news/politic/327 7 พ.ค. 2566
- สวนหลวงสะเทือน แฟนคลับแห่หนุน "ฟิล์ม รัฐภูมิ" ลั่นหลาม (https://www.banmuang.co.th/news/politic/327 7 พ.ค. 2566

## ข่าวในหมวดการเมือง

(https://www.banmuang.co.th/ne

more

(https://www.banmuang.co.th/ne

(https://www.banmuang.co.th/news/pol "หญิงหน่อย" ดวง "น้องจินนี่" หาเสียงรอบดึก ช่วยผู้สมัคร ส.ส.หนองคาย หาเสียง ที่ตลาดนัด





รถไฟ

(<https://www.banmuang.co.th/news/politic/327>)  
21:32 น.

- คณงวนการบ้านเท็งรวมพลังเลือกพรรคเบอร์ 47 ส่ง "รวมแผ่นดิน" เข้าสภา (<https://www.banmuang.co.th/news/politic/327>)  
21:13 น.
- พรรคเพื่อไทยขอมคนเคนไทย เลือกตั้งล่วงหน้า แบบมิตฟามัวดิน (<https://www.banmuang.co.th/news/politic/327>)  
21:10 น.
- "โกคิน" ลุยปราศรัยภาคใต้โค้งสุดท้าย ชาวตรัง ออกมาปราศรัยล้นหลาม เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงของไทยสร้างไทยเป็นรัฐบาล (<https://www.banmuang.co.th/news/politic/327>)  
21:00 น.
- "ริเรียน" ชพค. เขต 8 กทม. โวย "กกด." สุดมัว ใส่รูปผู้สมัครผิดคน สร้างความสับสน และเสียโอกาส (<https://www.banmuang.co.th/news/politic/327>)  
20:57 น.

โดยแถลงการณ์ สรุปว่า เครือข่ายประชาสังคมกัญชา กัญชง เพื่อประชาชนขอแถลงการณ์ข้อเท็จจริงในสถานการณ์ที่นักการเมืองและพรรคการเมืองใดโกหกและบิดเบือน ในประเด็นดังต่อไปนี้ ประเด็นแรก นักการเมืองที่อ้างว่าคัดค้านกัญชาเสรี และต้องการให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติด ทั้ง ๆ ที่พรรคการเมืองเหล่านั้นได้มีส่วนร่วมในฝ่ายนิติบัญญัติที่นำมาสู่การปลดล็อกกัญชามาแล้วทั้งสิ้น พรรคการเมืองที่กลับลำอ้างว่าจะนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอีกในวันนี้ เช่น พรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคก้าวไกล ฯลฯ ได้เคยส่งตัวแทนของพรรคตัวเองเข้าไปทำการศึกษาในคณะกรรมการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎร แล้วสรุปมาเป็นผลการศึกษารายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรอย่างชัดเจนเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ว่าเห็นควรให้ปลดล็อกกัญชา กัญชง และกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดทุกประเภท

ต่อมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เห็นชอบให้ปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ซึ่งการปลดล็อกดังกล่าว ทำให้ผู้ใช้กัญชาเพื่อรักษาโรค 3.85 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดใช้กัญชาอย่างผิดกฎหมายเพราะแพทย์ไม่จ่ายกัญชาให้ และเข้าไม่ถึงกัญชา ผู้ป่วยเหล่านี้ไม่ต้องถูกจับกุมและยังมีผลทำให้มีนักโทษในความผิดเกี่ยวกับกัญชาได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระจากเรือนจำคืนกลับสู่ครอบครัวทันที 3,071 คน และได้รับการลดโทษอีก 1,004 คน และศาลได้จำหน่ายคดีกัญชาที่อยู่ในศาล 7,488 คดีออกจากสารบบ

ต่อมาเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล พรรคประชาธิปัตย์ ฯลฯ ได้ลงมติเห็นชอบกับ ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ของพรรคภูมิใจไทยอย่างท่วมท้นถึงร้อยละ 92 โดยกฎหมายฉบับนี้ได้ระบุถึงเหตุผลเอาไว้ว่าเพราะประมวลกฎหมายยาเสพติดไม่ได้กำหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดอีกต่อไป พรรคการเมืองที่ได้ลงมติเห็นชอบในวาระรับหลักการนี้ ย่อมทราบแล้วว่าจำเป็นต้องมีกฎหมายพ.ร.บ. กัญชา กัญชง เพราะกัญชานั้นไม่ได้เป็นยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดตามมติของรัฐสภาแล้ว

ต่อมาสภาผู้แทนราษฎรได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกัญชา กัญชง จำนวน 25 คนจาก 8 พรรคการเมือง ซึ่งรวมถึงตัวแทนจากพรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเสรีรวมไทย ฯลฯ เพื่อทำให้ออกกฎหมายมีความคุ้มครองอย่างรัดกุมขึ้นเทียบเคียงกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การควบคุมยาสูบ และการควบคุมพืชกระท่อม เป็นผลทำให้เพิ่มบทบัญญัติจาก 45 มาตรา มาเป็น 95 มาตรา จนเป็นที่ยุติและนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่ 2

"แต่แทนที่พรรคการเมืองจะได้ออกมาช่วยกันพิจารณา พ.ร.บ. กัญชา กัญชง ของคณะกรรมการฯ ให้แล้วเสร็จ กลับไปวิธีไม่เข้าประชุมเพื่อทำให้ออกประชุมไม่ครบซ้ำแล้วซ้ำเล่า สะท้อนให้เห็นว่าพรรคการเมืองที่กำลังหาเสียงอ้างว่าไม่ต้องการกัญชาเสรี แต่กลับไม่ให้ความร่วมมือออกกฎหมายควบคุม"

ประเด็นที่สอง การหาเสียงบิดเบือนว่านำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด แต่พรรคการเมืองต่างๆ ยังคงสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์ ขอยืนยันว่าข้อเสนอเหล่านี้ขัดแย้งกับสภาพข้อเท็จจริงในประเทศไทยอย่างสิ้นเชิง เพราะแพทย์ส่วนใหญ่ไม่จ่ายกัญชา ประชาชนจำนวนมากที่ใช้กัญชาอย่างผิดกฎหมายที่ผ่านมาก็ยังได้รับประโยชน์อย่างมาก เพราะผลการรักษาพบว่าผู้ป่วยที่ใช้กัญชาในประเทศไทยมีอัตราการป่วยดีขึ้นถึงดีขึ้นมาร้อยละ 93 หรือประมาณ 3.58 ล้านคน และมีผู้ติดหรือเลิกการใช้ยาแผนปัจจุบันมากถึงร้อยละ 58 หรือประมาณ 2.23 ล้านคน

โดยปัจจุบันมีประชาชนได้ปลูกกัญชาจำนวนมาก มีผู้ประกอบการสร้างโรงงานการผลิตอุตสาหกรรมกัญชา กัญชง ที่ได้มาตรฐาน และได้ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง จำนวนมาก สร้างเศรษฐกิจใหม่ของประเทศอย่างชัดเจน สถานการณ์กัญชา กัญชง ของประเทศไทยในขณะนี้จึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเป็นยาเสพติดเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้น แต่กัญชา กัญชงของประเทศไทยได้ขยายโอกาสในด้านการส่งเสริมสุขภาพและเศรษฐกิจของประชาชนอย่างรอบด้านแล้ว

การทำให้กัญชาที่มีประโยชน์ต่อประชาชนกลับไปเป็นยาเสพติดอีก จะทำให้กัญชากลับไปถูกผูกขาดอยู่กับกลุ่มทุนแพทย์และบริษัทยาเพียงไม่กี่คน ซึ่งได้เคยพิสูจน์แล้วว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะไม่จ่ายกัญชาให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน บางส่วนเป็นเพราะการเป็นยาเสพติดทำให้เกิดขั้นตอนที่ยุ่ยากเกินไปเป็นภาระต่อแพทย์ในการจ่ายกัญชาให้ประชาชน บางส่วนเกิดจากอคติของแพทย์ที่ต่อต้านกัญชา บางส่วนเป็นเพราะแพทย์และบริษัทยาจำนวนหนึ่งเสียผลประโยชน์จากกัญชา เนื่องจากกัญชาจะสามารถกำหนดการใช้ยาที่มีราคาแพงจากต่างประเทศจำนวนมาก

ประเด็นที่สาม ปัจจุบันกัญชาไม่ได้เสรี ตามที่นักการเมืองกล่าวอ้าง เพียงแต่ขบวนการในระดัประชาชนบัญญัติมาควบคุม แต่กระทรวงสาธารณสุข ได้ระดมออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขจำนวนมาก โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติหลายฉบับ มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมกัญชา รวมประกาศกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอื่นๆ ไม่ต่ำกว่า 12 ฉบับ ผลที่ตามมาคือ ปัจจุบันประเทศไทยกัญชาไม่ได้เสรี

"ดังนั้นเราจึงร่วมรณรงค์ ไม่เลือกพรรคที่เอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติด แต่จะเลือกพรรคที่มีจุดยืนสนับสนุน พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ในรัฐบาลชุดหน้าให้แล้วเสร็จ เพื่อรักษาสิทธิของประชาชนในการปลูกกัญชา กัญชง ในการพึ่งพาตนเอง เพื่อในครัวเรือน"


นายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้ตนมาเพื่อขอรับกำลังใจจากทุกคน เพราะโดนการเมืองเล่นเสียสะบักสะบอม แต่ก็ยืนหยัดต่อสู้เพื่อพี่น้องประชาชน ถ้าวันนี้ไม่มีการเลือกตั้ง พ.ร.บ.กัญชาก็คงจะผ่านไปแล้ว เพราะมีการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการที่มีตัวแทนจากทุกพรรคการเมือง ซึ่งถ้าทุกคนถอดหัวไขนออก เขาก็คือพวกเรา คือคนที่เห็นด้วยกับประโยชน์ของกัญชา แต่วันนี้การเมืองมันเป็นเรื่องหมกหมุ่น เลยยอมที่จะกลืนอุณมการณ์ ที่จะนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด ซึ่งตนก็จะไม่ยอมเช่นเดียวกัน

ด้านนายประพัฒน์ ได้หยิบยกมาป 7 ประการ ของมหาดมคะคานธี ฝากถึง นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ว่า หนึ่งในมาป 7 ประการดังกล่าวคือ "การเล่นการเมืองโดยไม่มีหลักการ" ดนอยากฝากนายพิธาไว้ ในฐานะที่อายุอานาม ก็เท่ากับลูกคนโตของตน แรกทีเดียวกัซึนชมเพราะเห็นเป็นคนหนุ่มไฟแรง แต่ปัจจุบันการจะเอาัญชาไปเป็นยาเสพติดทั้ง ที่ก่อนหน้านี้พูดไปอีกแบบ ดนคงยอมไม่ได้ และจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นด้วย

ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวนบน Facebook คลิ๊กที่นี่

---

(<https://www.banmuang.co.th/home>)การเมือง (<https://www.banmuang.co.th/news/politic>) | อาชญากรรม (<https://www.banmuang.co.th/news/crime>) | เศรษฐกิจ (<https://www.banmuang.co.th/news/economy>) | ยานยนต์ (<https://www.banmuang.co.th/news/auto>) | บ้านเหิง (<https://www.banmuang.co.th/news/entertain>) | กีฬา (<https://www.banmuang.co.th/news/sport>) | การศึกษา (<https://www.banmuang.co.th/news/education>) | กทม-สาธาณสุข (<https://www.banmuang.co.th/news/bangkok>) | ภูมิภาค (<https://www.banmuang.co.th/news/region>) | ต่างประเทศ (<https://www.banmuang.co.th/news/inter>) | สังคม-สตรี (<https://www.banmuang.co.th/news/social>) | นโยบายการใช้งาน (<https://www.banmuang.co.th/policy>) | ลงโฆษณา (<https://www.banmuang.co.th/ads>) | ติดต่อ (<https://www.banmuang.co.th/contact>) | ร่วมงานกับเรา (<https://www.banmuang.co.th/career>) |

ติดตามบ้านเมือง : [f](https://www.facebook.com/Banmuangonline) (<https://www.facebook.com/Banmuangonline>) [t](http://twitter.com/banmuangonline) (<http://twitter.com/banmuangonline>)  สมาชิกของสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

กรรมการบริษัทฯ, กรรมการผู้มีอำนาจ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าว /ภาพ/ ข้อมูลใดๆในเว็บไซต์ทั้งสิ้น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น [อ่านเพิ่มเติมคลิก \(Privacy Policy\)](#) และ [\(Cookies Policy\)](#)

ยอมรับ

นิทรรศน์

## เรียงคนมาเป็นข่าวสเปเชียล : วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566

วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 - 12:46 น.





•...ประสบความสำเร็จเกินคาด ภารกิจเครือข่ายมติชนและเดลินิวส์จัดกิจกรรมปลูกให้คนไทยไปใช้สิทธิเลือกตั้งวันที่ 14 พฤษภาคม เวทีสุดท้าย "ร่วมวิเคราะห์โพลเลือกตั้ง 66" เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีเสวนาหัวข้อ "สรุป-วิเคราะห์ ผลการจัดทำ มติชน-เดลินิวส์ โพล" โดย นายปารเมศ เทระกุล กรรมการบริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์และเดลินิวส์ออนไลน์, นายปรាប់ บุญปาน รองกรรมการผู้จัดการสายดิจิทัลมีเดีย บริษัท มติชน จำกัด มหาชน, ผศ.อัครพงษ์ คำคุณ คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ ปรวีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินรายการโดย เอกภร เชิดธรรมธร ตามด้วยเสวนาหัวข้อ "วิเคราะห์โพลมติชน-เดลินิวส์ และแนวโน้มการเลือกตั้งโค้งสุดท้าย" โดย รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รศ.ดร.ธำรงค์ศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ นายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ คอลัมนิสต์ มติชน สุดสัปดาห์ ใครได้ฟังคงเห็นความแตกต่างระหว่าง "ผลการเลือกตั้ง" กับ "เจตจำนง" ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ขณะที่พรรคการเมืองที่มุ่งเน้นชัยชนะก็ควรรับทราบถึงเป้าหมายที่ประชาชนอยากเห็น พร้อมๆ กันนั้น วิทยากรยังสอดแทรกความรู้จากประวัติศาสตร์ เช่น รัฐบาลเสียงข้างน้อย รวมถึงข้อเสนอแนะว่า หลังวันเลือกตั้งหากผลออกมาแล้วไม่แตกต่างจากผลโหวตของโพล แต่ละพรรคการเมืองรวมถึง วุฒิสภาควรทำอย่างไร

.....



•...ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น จรัสพงศ์ลำซำ บุตรชายคนเล็กของ ธงชัย ลำซำ ประธานกรรมการล็อกซเลย์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการจัดการบริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเม้นท์ จำกัด (ASM) ในกลุ่มบริษัทล็อกซเลย์ มีภาระหน้าที่ต้องคุมพนักงานกว่าสี่พันคน งานนี้จะได้พิสูจน์ฝีมือคนหนุ่มรุ่นใหม่กันอีกครั้ง หลังจากผ่านงานดูแลบริษัทแอล ฟู้ดโซลูชันส์ งานด้านสื่อสารองค์กร และซีเอสอาร์ของล็อกซเลย์มาแล้วหลายปี

**คุณอ้อ**